



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ ๖๖ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
และหัวหน้าส่วนงานอื่น

.....

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารฉบับลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีมติแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานอื่น ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา)

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

บัญชีรายละเอียดคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
แบบท้ายคำสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน
๑	คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารณี ไชยรัตน์)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐสมบัติ ๒. อาจารย์ ดร.จิตภา สวรรณฤทธิ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณะบดีคณะเทคโนโลยีการและพัฒนาชุมชน ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒	คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (อาจารย์ ดร.วัลลภา เขียวแก้ว คชภักดิ์)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ๒. อาจารย์ ดร.จิตภา สวรรณฤทธิ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓	คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อาจารย์ธนา ธีลาประเสริฐศิลป์)	๑. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ๒. อาจารย์ ดร.จิตภา สวรรณฤทธิ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน
๔	คณะบดีคณะนิติศาสตร์ (อาจารย์ศรุต จุ่มณี)	๑. นายสุวิทย์ กฤษชัยนันต์ ๒. อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
๕	ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา (นางสาวสววิตรี สัตยาอุทัย)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ๒. อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ
๖	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ พิณโพท)	๑. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต ๒. อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์ ๓. อธิการบดี ๔. คณะบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๕. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการ

ลำดับ	ผู้รับการประเมิน	คณะกรรมการประเมิน
๗	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคนะชาติย์)	<p>๑. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์</p> <p>๒. อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์</p> <p>๓. อธิการบดี</p> <p>๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>๕. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการและเลขานุการ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p>
๘	ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาระบบบูรณาการ (อาจารย์ ดร.เป็ลลิ่ง สุวรรณเมณี)	<p>๑. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์</p> <p>๒. อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์</p> <p>๓. อธิการบดี</p> <p>๔. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์</p> <p>๕. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการและเลขานุการ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p>
๙	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (อาจารย์ ดร.ศาสตา วรีมานุพงศ์)	<p>๑. ศาสตราจารย์โฆศ มุกดาเมณี</p> <p>๒. อาจารย์ ดร.จิตาภา สุวรรณฤกษ์</p> <p>๓. อธิการบดี</p> <p>๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>๕. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการและเลขานุการ</p> <p>ผู้ช่วยเลขานุการ</p>